

Số: /KH-CĐSNV

Điện Biên, ngày tháng 11 năm 2021

KẾ HOẠCH

Học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”

Thực hiện Hướng dẫn số 311/HD-CĐVC ngày 25/11/2021 của Công đoàn viên chức tỉnh Điện Biên về Hướng dẫn Học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc*”. Ban Thường vụ Công đoàn cơ sở Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch quán triệt và triển khai thực hiện Học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc*” cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Qua việc học tập, tuyên truyền Chuyên đề toàn khóa, làm cho đoàn viên, công chức, viên chức, lao động (CCVCLĐ) nhận thức sâu sắc nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; đồng thời hiểu và nhận thức rõ trách nhiệm, nghĩa vụ trong học tập, làm theo và nêu gương về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng và phát triển cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh toàn diện; phát triển giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, tổ chức Công đoàn vững mạnh toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh Điện Biên; Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị “*Về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới*”, Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp.

2. Việc tổ chức triển khai thực hiện Chuyên đề toàn khóa, hàng năm, gắn với thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Công đoàn và nhiệm vụ chuyên môn của Sở Nội vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao; xác định rõ vai trò, trách nhiệm, nội dung, phương thức, thời gian thực hiện; bảo đảm thực hiện nghiêm túc, triệt để khắc phục bệnh hình thức, tạo bước chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong học tập, làm theo Bác và nêu gương của lãnh đạo Công đoàn và lãnh đạo cơ quan về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC

1. Nội dung, tài liệu học tập

1.1. Nội dung

- Những nội dung cơ bản, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Ý nghĩa lý luận, thực tiễn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

- Một số giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là các đồng chí lãnh đạo các cấp Công đoàn, cơ quan về việc học tập và làm theo Bác.

1.2. Tài liệu học tập

- Tài liệu “*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc*” do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì biên soạn và phát hành (*gửi kèm theo Kế hoạch này*).

- Công đoàn Sở Nội vụ sẽ căn cứ tài liệu của Ban Tuyên giáo Trung ương, và hướng dẫn của Công đoàn cấp trên để thực hiện các chuyên đề hàng năm đảm bảo phù hợp với đoàn viên, CCVCLĐ.

2. Hình thức, thời gian thực hiện

2.1. Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền

- Công đoàn Sở Nội vụ xây dựng Kế hoạch học tập Chuyên đề toàn khóa (*Hoàn thành trong tháng 11 năm 2021*).

- Tùy vào tình hình dịch bệnh Covid-19, Công đoàn Sở Nội vụ phối hợp với Đảng ủy Sở Nội vụ tổ chức tuyên truyền, quán triệt, học tập rộng rãi toàn bộ Đảng viên, đoàn viên, CCVCLĐ về nội dung cốt lõi của Chuyên đề toàn khóa (*Hoàn thành trong tháng 12 năm 2021*). Trường hợp dịch bệnh có diễn biến phức tạp, không cho phép tổ chức Hội nghị quán triệt rộng rãi đến toàn bộ đảng viên, đoàn viên và CCVCLĐ thì các Tổ công đoàn đưa nội dung thực hiện Chuyên đề toàn khóa vào sinh hoạt hàng tháng của công đoàn, phối hợp tổ chức sinh hoạt định kỳ của phòng, ban, đơn vị; liên hệ và gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, coi đây là công việc thường xuyên, quan trọng đảm bảo trong tháng 12 năm 2021 đạt 100% đảng viên, đoàn viên, CCVCLĐ được học tập, quán triệt.

- Tuyên truyền, phổ biến Chuyên đề toàn khóa gắn với chuyên đề hàng năm, kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh, của đất nước, ngày truyền thống, ngày thành lập Công đoàn; các phong trào thi đua yêu nước, nhiệm vụ chính trị của

các cấp Công đoàn thực hiện xuyên suốt nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền trên hệ thống báo chí, Internet, mạng xã hội, thông qua các cuộc hội thảo, tọa đàm, giao lưu văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền miệng, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, lực lượng CCVCLĐ nòng cốt...

2.2. Tổ chức triển khai thực hiện các nội dung chuyên đề

- Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh, gắn với Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị "*Về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới*", Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp; gắn với triển khai thực hiện Quy định số 08-QĐi ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Chỉ thị 08-CT/TU ngày 30/3/2016, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thi hành công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị quy định về việc Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư khóa XII về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên; gắn với nhiệm vụ "*Công đoàn là phải cải thiện đời sống công nhân, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa của giai cấp công nhân...*"; gắn với việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm (nếu có) của Công đoàn.

- Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc thành công việc tự giác, thường xuyên của đoàn viên, CCVCLĐ, người đứng đầu các cấp Công đoàn, trước hết là các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn các cấp. Việc tự giác nêu gương để khẳng định vai trò lãnh đạo, tính tiên phong, gương mẫu "trên trước, dưới sau", "đảng viên đi trước, làng nước theo sau". Ban Chấp hành Công đoàn Sở Nội vụ phải

thể hiện tư tưởng vững vàng, quan điểm đúng đắn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

- Ban Thường vụ Công đoàn lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo phương châm “trên trước, dưới sau”; “trong trước, ngoài sau”; học đi đôi với làm theo. Xây dựng, tổng kết và nhân rộng những điển hình tiên tiến về làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, kết hợp giữa "xây" với "chống". Đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước để nêu gương của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt ở các cấp Công đoàn.

- Mỗi đoàn viên, CCVCLĐ hoàn thành việc xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa (hoàn thành trong tháng 12 năm 2021) và hằng năm (hoàn thành trước ngày 15/01 hàng năm) theo hình thức lồng ghép với kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo mẫu của Đảng ủy Sở Nội vụ.

III. KHEN THƯỞNG, BIỂU DƯƠNG TẬP THỂ, CÁ NHÂN CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Hình thức khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc “*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc*” được thực hiện theo Hướng dẫn số 311/HD-CĐVC ngày 25/11/2021 của Công đoàn viên chức tỉnh Điện Biên.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Thường vụ Công đoàn

Ban Thường vụ Công đoàn Sở Nội vụ căn cứ Hướng dẫn của Công đoàn viên chức tỉnh xây dựng kế hoạch toàn khóa và hằng năm của Công đoàn Sở Nội vụ. Căn cứ vào kết quả tổ chức học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc*” để xem xét, đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

2. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn và Tổ công đoàn

Căn cứ Hướng dẫn số 311/HD-CĐVC ngày 25/11/2021 của Công đoàn viên chức tỉnh Điện Biên và Kế hoạch này, Tổ Công đoàn cụ thể hoá nội dung

cho phù hợp với đặc điểm của đơn vị mình. Tổ chức xây dựng Kế hoạch học tập hằng năm đối với đoàn viên thuộc thẩm quyền quản lý.

Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Sở Nội vụ tham mưu tích cực cho Ban Thường vụ công đoàn các phương thức, giải pháp hay đề mang lại hiệu quả cao trong việc tổ chức *“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”*.

3. Đoàn viên công đoàn

Xây dựng kế hoạch toàn khóa, hằng năm (theo mẫu của Đảng ủy Sở Nội vụ gửi kèm). Tích cực *“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”* qua đó, nâng cao nhận thức sâu sắc nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; đồng thời hiểu và nhận thức rõ trách nhiệm, nghĩa vụ trong học tập, làm theo và nêu gương về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng và phát triển cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Trên đây là Kế hoạch học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng *“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”* của Công đoàn Sở Nội vụ./.

Nơi nhận:

- Công đoàn viên chức tỉnh Điện Biên;
- Đảng ủy Sở Nội vụ (để p/h);
- Các Tổ công đoàn;
- Trang thông tin điện tử;
- Lưu: VT.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH**

Lê Đình Tuyên